

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG: Tổ chức Hội thi người dẫn chương trình giỏi

Ngày 07, 08/8/2024, Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang đã tổ chức Hội thi “Người dẫn chương trình giỏi”. Đây là cuộc thi dành cho toàn thể viên chức và người lao động trong bệnh viện.

Theo Ban tổ chức hội thi, đây là lần đầu tiên bệnh viện tổ chức sân chơi bán chuyên nghiệp giúp đội ngũ viên chức, người lao động trong bệnh viện được nghiên cứu và trải nghiệm về nghệ thuật, kỹ năng giao tiếp, ứng xử và truyền đạt thông tin.



Ông Phạm Văn Lực Phát biểu khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc hội thi, ông Phạm Văn Lực, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc bệnh viện, Trưởng Ban tổ chức hội thi chia sẻ: “Cuộc thi Người dẫn chương trình giỏi” được tổ chức với mục đích rèn luyện về nghệ thuật, kỹ năng giao tiếp, ứng xử giúp nhân viên y tế tự tin khi trao đổi thông tin với khách hàng, khi báo cáo hoặc thuyết trình trong các hoạt động chuyên

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG: Tổ chức Hội thi người dẫn chương trình giỏi

môn, hoạt động xã hội đạt hiệu quả nhất.

Nghệ thuật, kỹ năng giao tiếp, ứng xử của nhân viên y tế được xem là vấn đề rất quan trọng, có thể làm dịu đi những nỗi đau, sự lo lắng, sợ hãi cho người bệnh, người nhà người bệnh, tạo nên sự thông cảm, sẻ chia với đồng nghiệp để cùng nhau phối hợp thực hiện tốt công việc được giao, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, tạo nên môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp.

Hội thi có 12/12 khoa, phòng đăng ký tham gia, được chia thành 2 phần thi gồm phần thi dẫn chương trình đơn có 12 tiết mục và dẫn chương trình đôi có 13 tiết mục với nhiều chủ đề khác nhau đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực từ các khoa, phòng trong bệnh viện.



Các thí sinh tham gia dự thi với các chủ đề được bóc thăm

Thông qua cuộc thi, bệnh viện sẽ tuyển chọn những người dẫn chương trình có kỹ năng nổi trội nhất theo cơ cấu bảng điểm để xếp hạng khen thưởng gồm: 01 giải giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 02 giải khuyến khích đồng thời xây dựng được đội ngũ người dẫn chương trình cho các sự kiện, hoạt động của bệnh viện ngày càng chuyên nghiệp hơn./.

Lê Phú Quốc